

HĐND THỊ XÃ BÌNH LONG
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~181~~ /BC/HĐND-PC

Bình Long, ngày ~~13~~ tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 với nội dung “Giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã” trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND khóa XII.

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Năm 2019; Nghị quyết của HĐND thị xã về việc bổ sung chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022 với nội dung “Giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã”.

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Ban pháp chế HĐND thị xã đã họp toàn thể các thành viên của Ban để nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo nghị quyết. Tham dự họp có lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã và một số cơ quan hữu quan cùng dự. Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về việc bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 với nội dung “Giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã”; qua xem xét Ban Pháp chế HĐND thị xã thống nhất nội dung của dự thảo Nghị quyết và nhận định thêm nội dung như sau:

Ban Pháp chế nhận thấy dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được soạn thảo đúng trình tự, thể thức quy định, có đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về việc bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 với nội dung “Giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã”. Tại tờ trình số: 170/TTr-HĐND ngày 29/11/2021 của Thường trực HĐND thị xã.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của thị xã và dự báo tình hình những năm tiếp theo, nội dung giám sát “Việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn

thị xã” là cần thiết. Kết quả giám sát nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng giúp Hội đồng nhân dân thị xã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết định những chủ trương, biện pháp để phát huy tiềm năng của thị xã, đảm bảo kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng – an ninh những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã đối với dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 với nội dung “Giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã”; Của HĐND thị xã. Ban Pháp chế HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBND;
- UBMTTQVN thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hiền